

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  
ฉบับวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ไทยดันราคายางพาราไม่ขึ้น ชี้สาเหตุมีเงื้อมมือใคร ผลผลิตล้นตลาด



นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวถึงแนวโน้มราคายางพาราว่า สถานการณ์ยางพารา ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่ปริมาณยางออกสู่ตลาดสูงทำให้ราคาภายในสภาพปกติมีแนวโน้มปรับตัวลดลง สำหรับปี 2560 นี้ ภาพรวมราคาเป็นไปตามกลไกตลาด โดยราคาทั้งใน

และต่างประเทศ ปรับตัวในทิศทางเดียวกัน แต่ปัญหาราคายางขณะนี้ สาเหตุที่แท้จริงมาจาก

1. ปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยังไม่สมดุลกัน ส่งผลต่อราคาขาย โดยประเทศผู้ผลิตหลักทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ราคาปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน แต่ราคาภายในประเทศไทยยังคงสูงกว่าประเทศอื่น นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้ผลิตยางรายใหม่ มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากปี 2559 สูงมาก เช่น กัมพูชา เพิ่มขึ้น 33.1% อินเดีย เพิ่มขึ้น 21.0% และ เวียดนาม เพิ่มขึ้น 11.3% ทำให้ผลผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้อย่างรายใหญ่ของโลก ทั้งจีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ทำให้เกิดชะลอการซื้อของประเทศผู้ใช้อย่างเหล่านี้ รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองหลายประเทศทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อและราคาในตลาดล่วงหน้า มีความผันผวนอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อราคาภายในตลาดซื้อขายจริงในประเทศที่ปรับตัวลดลงตามไปด้วย

3. การเก็งกำไรของนักลงทุนทั้งตลาดซื้อขายจริงในประเทศและตลาดล่วงหน้า กระทบต่อการซื้อขายทำให้ราคาในตลาดนั้นๆ ผันผวนลดลงเช่นกัน ซึ่งการดำเนินงานนโยบายของบริษัทร่วมทุน ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาราคายางที่กำลังเผชิญอยู่

### 13 พ.ย. ดีเดย์ พ.ร.บ. ศุลกากรใหม่ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ



นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรมศุลกากรพร้อมนำพ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่มาบังคับใช้ โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีการปรับปรุงพิธีศุลกากรและอนุบัญญัติศุลกากร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สำหรับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใน พ.ร.บ.ศุลกากรใหม่ อาทิ การกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ภาษีให้เสร็จ 180 วัน ต่อได้ 90 วัน และค่าปรับ 0.5-4% จากเดิมไม่จำกัดเวลาและเสียค่าปรับ 4 เท่า ขณะที่สินค้าที่ยืดและอายุดีเดิมไม่กำหนดเวลา แต่ของใหม่ต้องเอาออกใน 30 วัน หากเกินจากนั้นขายทอดตลาด การขอคืนภาษีสามารถทำได้ทุกด่านจากเดิมขอได้เฉพาะด่านส่งออก ขณะที่สินค้าผ่านแดนต้องนำออกภายใน 30 วัน จากเดิม 90 วัน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมชิปปิ้ง ขึ้นทะเบียนกรมศุลกากรจากเดิมให้เอกชนควบคุมกันเอง รวมถึงให้อำนาจศุลกากรในการใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตรวจสอบสินค้าในที่สาธารณะได้ จากเดิมไม่ต้องใช้

ด้านการสร้างความโปร่งใสในการทำงาน มีสาระสำคัญ คือการปรับลดเงินสินบนรางวัลจากอัตรา 55% ของเงินค่าขายของกลางหรือเงินค่าปรับ เป็นอัตรา 20% สำหรับเงินสินบนที่มีการแจ้งการกระทำผิดซึ่งหน้าที่ ไม่ใช่งานเอกสาร และอัตรา 20% สำหรับเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบการกระทำผิด ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะถูกกำหนดดวงเงินไว้ไม่เกินคดีละ 5 ล้านบาท รวมถึงมีการลดระยะเวลาในการประเมินอากรให้เหลือ 3 ปี

นายชัยยุทธ กล่าวว่า พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและโลจิสติกส์ในภูมิภาคโดยปรับปรุงเรื่องการจัดตั้งเขตปลอดอากรให้มีความทันสมัย ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกสำหรับสินค้าถ่ายลำที่มาจากปากน้ำก่อนส่งต่อไปประเทศที่ 3 ณ ท่าเรือและสนามบินเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าถ่ายลำในภูมิภาค รวมถึงสินค้าผ่านแดนที่เราจะใช้ข้อตกลงแกตต์ เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้านได้

## เตือนร่น้ำค้ำระบด กรมส่งเสริมฯแนะผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ-แตงเฝ้าระวัง

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศมีความชื้นสูงและมีหมอกในตอนเช้า ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคราน้ำค้าง จึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ และพืชตระกูลแตง ควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโรคราน้ำค้างเป็นโรคที่เกิดกับพืชตระกูลกะหล่ำและพืชตระกูลแตง สามารถเกิดได้ทุกกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่เริ่มงอกจากเมล็ดจนกระทั่งต้นแก่ อาการเริ่มแรกจะเกิดขึ้นที่บริเวณใต้ใบ โดยจะสังเกตเห็นกลุ่มผงสีขาวหรือเทาของสปอร์ โดยเส้นใยของเชื้อราจะเกิดขึ้นเป็นกลุ่มๆ ต่อมาเชื้อราจะลามไปด้านหลังใบตรงบริเวณเดียวกัน ใบเกิดแผลสีเหลืองเนื่องมาจากเซลล์ตายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อใบบริเวณที่เกิดแผลจะมีลักษณะบางและมีขอบเขตไม่แน่นอนค่อนข้างจะเป็นรูปเหลี่ยม ในกรณีที่แสดงอาการรุนแรงจะเกิดแผลทั้งใบ ทำให้ใบเหลืองและแห้งตาย ถ้าเกิดในระยะกล้าจะทำให้ต้นกล้าโทรมอ่อนแอและตายในที่สุด

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง ดังนี้

1) เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเชื้อปะปนอยู่ หากไม่แน่ใจให้ทำลายเชื้อดังกล่าวโดยนำไปแช่น้ำอุ่น 45-50 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที

2) เกษตรกรไม่ควรปลูกผักชนิดเดียวกันซ้ำในแปลงที่เคยเกิดโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

3) ควรปลูกพืชผักให้มีระยะระหว่างต้นห่างกันพอสมควร ไม่ควรปลูกชิดกันจนเกินไป

4) ในกรณีที่เกิดโรคขณะปลูก หลังเก็บเกี่ยวแล้วขอให้เกษตรกรเก็บเศษซากพืชผักที่ตกหลงเหลืออยู่ หรือถอนต้นพืชที่งอกขึ้นอยู่ในบริเวณแปลงใกล้เคียงนำไปเผาทำลาย

5) กรณีที่เกิดโรคกับผักในแปลงปลูก อาจป้องกันและลดความเสียหายได้โดยใช้สารเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งฉีดพ่นแปลงผักทุก 3-5 วัน ได้แก่ มาเน็บ, ฟอสฟอรัสแอสิด โปไรโอคาร์บอเนตตามคำแนะนำในฉลาก และเพื่อให้ได้ผลในการป้องกันกำจัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรควรใช้เครื่องมือพ่นสารเคมีที่มีกำลังอัดหรือความดันสูง เพื่อให้ละอองสารเคมีที่พ่นออกมาละเอียด จะทำให้สารเคมีที่ใช้ครอบคลุมจับทั่วทุกส่วนของต้นพืช และควรผสมสารเคลือบใบลงไปด้วยจะทำให้ประสิทธิภาพของสารเคมีดียิ่งขึ้น

6) เกษตรกรควรเลือกปลูกผักชนิดที่มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง